

## บทความวิจัยเรื่อง

**ผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28**  
**เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร**

**เกียรติภูมิ พรหมปลัด**

**ความสำคัญและที่มาของปัญหา**

ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะมีประกาศปลดล็อกทางการเมืองอย่างเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เคยประกาศปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้ในบางกรณียกเว้นการหาเสียงที่กำหนดห้ามใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย เนื่องจากการเลือกตั้งอาจมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงทำให้พรรคการเมืองต่าง ๆ ต้องเร่งดำเนินการหาเสียงแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่ไม่มาก โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวน 350 คน โดยกำหนดให้แต่ละเขตเลือกตั้ง มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน จังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 1 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน 1 คน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมี ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้ประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น (ค้นหาจาก <http://news.ch3thailand.com> , เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562)

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครให้มีจำนวน 30 คน แบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดในการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รูปแบบ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร มีจำนวน 500 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 350 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวน 150 คน จากเดิมที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 375 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน ทำให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 ลดลงจากสนามการเลือกตั้งไป 25 คน จาก 23 จังหวัด สืบเนื่องมาจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ได้กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นประกาศในที่สุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง โดยมีจำนวนราษฎร 66,188,503 คน คิด

เป็นเฉลี่ยจำนวนราษฎร 189,110 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 1 คน เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะมีและจำนวนเขตเลือกตั้ง เป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในปี 2562

ในการเลือกตั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ออกเป็น 12 เขตเลือกตั้ง โดยให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 3 คน รวม 36 คน ต่อมาในปี 2554 ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 93-98 ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำให้ต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครใหม่ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 33 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เขตละ 1 คน รวม 33 คน และในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็ให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานครใหม่อีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน รวม 30 คน

สนามเลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้แบ่งเป็น 30 เขต ลดลงจากเลือกตั้งปี 2554 ที่มี 33 เขต หนึ่งในเขตที่น่าจับตามอง คือ เขต 13 บางกะปิ และวังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา) เขตนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในการเลือกตั้ง 2554 ที่เคยเป็น เขต 15 (บางกะปิ) เพียงเขตเดียว แต่ในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มส่วนหนึ่งของ เขต 7 เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงวังทองหลางและแขวงพลับพลา) เข้ามาเพิ่มเติม โดยเขต 15 ผู้ชนะคือประชาธิปัตย์ได้ 37,260 เสียง ส่วนเพื่อไทยได้ 32,737 เสียง ส่วนเขต 7 ประชาธิปัตย์ได้ 38,470 เสียง เพื่อไทยได้ 32,692 เสียง อย่างไรก็ตามฐานเสียงส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขตบางกะปิ

เขตนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ผู้สมัครจากสองค่ายใหญ่ส่งผู้สมัครซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น โดยประชาธิปัตย์ส่ง นาย พิรัชต์ วัชรสินธุ(ไอติม) อายุ 26 ปี ลงเลือกตั้งครั้งแรก เช่นเดียวกับกับเพื่อไทยที่ส่ง นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส (ปุ่น) อายุ 28 ปี ลงเลือกตั้งครั้งแรกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้อนาคตใหม่ก็ส่งผู้สมัครในรุ่นราวคราวเดียวกับลงแข่งขันด้วยคือ นางสาว นิชชา บุญลือ (พลอย) อายุ 27 ปี

ย้อนกลับไป เลือกตั้งปี 2554 ผู้ชนะในเขตบางกะปิ คือ ภูมิใจฯ พรรคตฐาน จากพรรคประชาธิปัตย์ 35,980 คะแนน ชนะ ภัคดีหาญส์ หิมะทองคำ จากเพื่อไทย 32,005 คะแนน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ ส.ส.เก่าอย่าง ภูมิใจฯ พรรคตฐาน ลูกชายของ นายบัญญัติ พรรคตฐาน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครเขต เพราะป่วยต้องรักษาตัวไม่สามารถลงพื้นที่ได้ จึงขยับไปลงบัญชีรายชื่อแทน ขณะที่คู่แข่งคือ ภัคดีหาญส์ ย้ายไปอยู่กับ พรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว

แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ ส.ส.เก่า อย่าง ภูมิใจฯ พรรคตฐาน ลูกชายของ นายบัญญัติ พรรคตฐาน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครเขตเพราะป่วยต้องรักษาตัวไม่สามารถลงพื้นที่ได้ จึงขยับไปลงบัญชีรายชื่อแทน ขณะที่คู่แข่งคือ ภัคดีหาญส์ ย้ายไปอยู่กับ พรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว

เพื่อไทยวางตัว “ปุ่น” ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส หัวหน้าของคณรุ่นใหม่ของพรรค เด็กปั้นของคุณหญิง สุดารัตน์ เกตุราพันธ์ ไว้ล่วงหน้าและลงพื้นที่ฝากเนื้อฝากตัวกับคนในพื้นที่มาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนประชาธิปัตย์ เพิ่งจะเคาะส่งหัวหน้าคณรุ่นใหม่ของพรรคเช่นกัน คือ “ไอติม” พิรัชต์ วัชรสินธุ หลานชายของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เพื่อลงป้องกันพื้นที่

ปุ่น ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (28 ปี) จบปริญญาตรี สาขาธุรกิจดนตรี เอกเปียโนแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยเป็นมือคีย์บอร์ดวง เอพริลฟูลส์เดย์ สังกัดอาร์เอส และเป็นนักแต่งเพลงประสบการณ์ตัวแทนผู้นำเยาวชนโลก One Young World Summit 2014 ที่กรุงดับลิน และ One Young World Summit 2015 ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ และเป็นอาสาสมัครตำรวจ ขณะที่ธุรกิจครอบครัวเกือบล้มละลายจากวิกฤติต้มยำกุ้ง และพ่อ-แม่แยกทางกัน แต่ “ตรีรัตน์” ได้สานต่อธุรกิจขายกระดาษชานอมสายตา “เปเปอร์กรีน” ตั้งแต่อายุ 21 ปี และทำธุรกิจอื่นๆ จนมี

มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท จึงมีประสบการณ์ทั้งด้านบริหารธุรกิจและด้านสังคม (ค้นหาจาก <https://workpointnews.com> , เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562)

ไอลิม พรินซ์ วัชรสินธุ เกิดวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (26 ปี) คุณพ่อและคุณแม่เป็นอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาภาควิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเกียรตินิยมอันดับ 1 มีความสนใจการเมืองตั้งแต่อายุ 13 ปี หลังเรียนจบทำงานที่ต่างประเทศให้กับบริษัทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้รัฐบาลและบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วโลก 2 ปี กลับมาเมืองไทยทำงานพิธีกรรายการโทรทัศน์สະທ້ອນແມ່ມຸມສັງຄົມและทำงานการเมืองร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ มีประสบการณ์ทั้งด้านการเมืองและวิชาการ

แม่เลือกตั้งครั้งล่าสุด ประชาธิปัตย์จะชนะ แต่ถ้าย้อนไป เลือกตั้งปี 2550 ยุคบางกะปิ รวมเขตกับ มีนบุรี-สะพานสูง-ลาดกระบัง และมี ส.ส.ได้ 3 คน พรรคพลังประชาชนได้คะแนนอันดับ 1 เขตนี้จาก บรู๊ค ดนูพร ปุณณกันต์ และ คุณหญิงสุดารัตน์ แม้ก้อพคนสำคัญของ ตรีรัตน์ ก็เคยเป็น ส.ส.พื้นที่บางกะปิมาก่อน อย่างไรก็ตามแม่ พรินซ์ จะถูกวางตัวลงเขตนี้ทีหลัง แต่ช่วงที่ผ่านมาที่มงานของประชาธิปัตย์ยังคงประสานกับคนในพื้นที่ต่อเนื่อง แม่จะวางเว้นจากการเลือกตั้งไปนาน

ดังนั้น สนามนี้จึงกลายเป็นสงครามตัวแทนย่อม ๆ และน่าสนใจตรงที่ว่า ก้าวแรกในสนามการเมือง ใครจะแจ้งเกิดได้ ใครจะเป็นฝ่ายผิดหวัง ชาวบางกะปิและวังทองหลางจะเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งผลการเลือกตั้งจะสามารถชี้วัดคะแนนนิยมของประชาชนได้อย่างชัดเจน

### วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาทางการเมืองไทยสู่การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
2. เพื่อศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3. เพื่อศึกษาผลการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 เขต 13 บางกะปิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
4. เพื่อศึกษารูปแบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

### คำถามการวิจัย

1. ผลการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 เขต 13 บางกะปิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นไปตามการคาดการณ์หรือไม่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
2. การตื่นตัวของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 เขต 13 บางกะปิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีเป็นจำนวนมาก เพราะเหตุใด
3. สาเหตุอะไรที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ครองตำแหน่งในเขตบางกะปิ

### วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย บทความ และสื่อต่าง ๆ ทั้งโซเชียล และข่าวโทรทัศน์ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยในภาพรวม ตั้งแต่ช่วงก่อนและช่วงปัจจุบันที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 เขต 13 บางกะปิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ว่าปัจจัยใดที่ทำให้คะแนนเสียงเลือกตั้งของแต่ละพรรคแตกต่างกัน การตื่นตัวของประชาชนในการมาใช้สิทธิ และสาเหตุอะไรที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ครองตำแหน่งในเขตบางกะปิ และศึกษารูปแบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

### ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาถึงผลการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 ที่มีการจัดการเลือกตั้งไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในเขตเลือกตั้งที่ 13 บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562

### นิยามศัพท์เฉพาะ

**การเลือกตั้ง** หมายถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เฉพาะเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น

**เขต 13** หมายถึง เขตบางกะปิ ซึ่งรวมถึงเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ด้วย

**ผลคะแนน** หมายถึง ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะ 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่

**การมีส่วนร่วมทางการเมือง** หมายถึง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

**พรรคการเมือง** หมายถึง องค์กรทางการเมืองที่รวมบุคคลที่มีอุดมการณ์เดียวกัน นั่นคือมีแนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ แบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อส่งบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง เพื่อให้ได้เสียงข้างมากในรัฐสภาและจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศตามแนวความคิดหรือนโยบายที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่ม

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความเป็นมาทางการเมืองไทยสู่การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
2. ทำให้ทราบถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3. ทำให้ทราบถึงผลการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 เขต 13 บางกะปิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562
4. ทำให้ทราบถึงรูปแบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

### แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
3. ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
5. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการออกเสียงเลือกตั้ง
6. แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์
7. แนวคิดความเป็นผู้นำ
8. แนวคิดธนาภิบาลเมือง (Money Politics)
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย บทความ และสื่อต่าง ๆ ทั้งโซเชียล และข่าวโทรทัศน์ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยใน ภาพรวม ตั้งแต่ช่วงก่อนและช่วงปัจจุบันที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง ศึกษาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 28 เขต 13 บางกะปิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ว่าปัจจัยใดที่ทำให้คะแนนเสียงเลือกตั้งของแต่ละพรรคแตกต่างกัน การตื่นตัวของประชาชนในการมาใช้สิทธิ และสาเหตุอะไรที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ครองตำแหน่งในเขตบางกะปิ และศึกษารูปแบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

## ผลการเลือกตั้งทั่วไปของเขตบางกะปิกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ของเขตบางกะปิ ที่ประกาศ อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า เขตการเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วย เขตบางกะปิ และ เขตวังทองหลาง (เฉพาะ แขวงพลับพลา) ผู้ชนะการเลือกตั้ง คือ นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ สังกัดพรรคพลังประชาชน ด้วย คะแนน 27,489 คะแนน รองลงมา คือ พรรคเพื่อไทย 23,912 คะแนน พรรคอนาคตใหม่ 23,707 คะแนน และพรรคประชาธิปัตย์ 17,958 คะแนน (ค้นหาจาก <https://www.msn.com>, เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562) ต่อมาผลคะแนนดังกล่าวยังคงเป็นปัญหา เนื่องจากมีการตรวจสอบว่าบัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 32 มี จำนวนไม่ครบตามจำนวนผู้มีสิทธิ จึงมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 พบว่า ผล การเลือกตั้งใหม่ หน่วย 32 เขตบางกะปิ พรรคประชาธิปัตย์จากที่อยู่ในลำดับ 4 ขึ้นมาเป็นลำดับ 1 รวม จาก คะแนน 14% ของผู้มีสิทธิ ขึ้นมาเป็น 26% จากได้ครึ่งหนึ่งของคะแนนพลังประชาชน ขึ้นมาได้เท่ากัน (ข้อมูล จาก facebook พริษฐ์ วัชรสินธุ) ต่อมาสำนักข่าว InnNews ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ sanook.com รายงานว่า บรรยายการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่ 32 เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนลำสาละ ราษฎร์บำรุง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยผลการ นับคะแนน ปรากฏว่า นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชน และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนเท่ากันคือ 96 คะแนน ส่วนนายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้ 57 คะแนน พรรคอนาคตใหม่ ได้ 44 คะแนน พรรคพลังท้องถิ่นไทย 32 คะแนน พรรคเสรีรวมไทย 21 คะแนน เศรษฐกิจใหม่ 3 คะแนน พรรคภูมิใจไทย 2 คะแนน พรรคประชาชนชาติ 2 คะแนน พรรครักแผ่นดินประเทศไทย 1 คะแนน และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คะแนน ทั้งนี้มีจำนวน บัตรเสียทั้งสิ้น 9 ใบ และไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 ใบ

ผลการเลือกตั้งที่ได้รับการเปิดเผยแสดงให้เห็นว่ามีระบบการจัดการเลือกตั้งที่ไม่รัดกุมเท่าที่ควร มีจำนวนบัตรแข็งสูงกว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริง โดยดูได้จากผลการเลือกตั้งซ่อมของหน่วยเลือกตั้งที่ 32 ที่คะแนนของพรรคประชาธิปัตย์สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ปัญหานี้อาจเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบและวิธีการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรจาก 2 ใบ เหลือแค่ใบเดียว

## สภาพการเมืองไทยก่อนการเลือกตั้งทั่วไปและหลังการเลือกตั้งทั่วไป ของเขตบางกะปิ

การเมืองไทยปัจจุบันมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และระบอบการปกครองเป็นระบอบเผด็จการทหาร ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร คสช.ออกประกาศให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาบางประเภท และกรณีฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. (ประกาศที่ 37/2557)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประเทศไทยปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเผด็จการระบอบรัฐสภาซึ่งมีพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขแห่งรัฐ และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน ส่วนฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากการถ่วงดุลอำนาจ ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขแห่งอำนาจ ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยอยู่ในระบบสภาคู่แบ่งออกเป็นวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายตุลาการ มีศาลเป็นองค์กรบริหารอำนาจ

ส่วนใหญ่ประเทศไทยมีระบบพรรคการเมืองเป็นระบบหลายพรรค กล่าวคือ ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้อย่างเด็ดขาด จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมปกครองประเทศตั้งแต่โบราณกาล ราชอาณาจักรไทยอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อย่างไรก็ตาม หลังจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยจึงอยู่ภายใต้การปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข) รัฐธรรมนูญเขียนฉบับแรกถูกร่างขึ้น อย่างไรก็ตาม การเมืองไทยยังมีการต่อสู้ระหว่างกลุ่มการเมืองระหว่างอภิชนหัวสมัยเก่าและหัวสมัยใหม่ ข้าราชการ และนายพล ประเทศไทยเกิดรัฐประหารหลายครั้ง ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้อำนาจของคณะรัฐประหารชุดแล้วชุดเล่า จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญและกฎบัตรรวมแล้ว 20 ฉบับ (นับรวมฉบับปัจจุบัน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างสูง หลังรัฐประหารแต่ละครั้ง รัฐบาลทหารมักยกเลิกรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว (ค้นหาจาก <https://th.wikipedia.org> , เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562)

## วิเคราะห์ผลการศึกษา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 28 ของเขต 13 บางกะปิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถือได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยชาติไทยในปี 2562 หลังจากรอมานานกว่า 8 ปี ทำให้ประชาชนตื่นตัวกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศอย่างคึกคัก เนื่องจากต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมไปถึงความปรองดองกันของคนในชาติ อีกทั้งสื่อต่างชาติเฝ้าจับตารายงานสถานการณ์การเลือกตั้งของไทยไปทั่วโลก อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง กลับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องการรายงานผลการนับคะแนนเสียง รวมถึงปล่อยให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวนมาก ตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในบางเขตพื้นที่ มีปัญหาบัตรเลือกตั้งมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ กรรมการนับคะแนนผิดพลาด ไม่มีมาตรฐาน และถูกร้องเรียนว่าการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่สุจริตยุติธรรม มีปัญหาขนส่งบัตรผิดพลาดจนส่งผลให้บัตรกลายเป็นบัตรเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคะแนนเสียงอย่างมาก รวมถึงข่าวความไม่โปร่งใสอื่นๆ ในการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีการแชร์กันอย่างมากมายบนโซเชียล

ผลการเลือกตั้งครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เฉพาะเขต 13 บางกะปิ นั้น พบว่า หลังจากการแบ่งเขตเลือกตั้งให้คงเหลือเพียงจำนวน 30 เขตเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เขตบางกะปิก็ได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ พรรคการเมืองต่าง ๆ ต้องปรับกลยุทธ์ในการส่งตัวแทนผู้สมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงแข่งขันในเขตการเลือกตั้ง โดยเขตบางกะปิมีการเปลี่ยนแปลงเขตแต่เดิมปี 2554 เขตเลือกตั้งที่ 15 คือ เขตบางกะปิ ส่วนในปี 2562 เขตเลือกตั้งที่ 13 คือ เขตบางกะปิ โดยเพิ่ม เขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา) เข้ามาด้วย โดยมี 4 พรรคใหญ่ที่ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงแข่งขัน ได้แก่ เจ้าของพื้นที่พรรคประชาธิปัตย์ส่ง นายพิริชัฐ วัชรสินธุ์ พรรคเพื่อไทยส่ง นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส พรรคพลังประชารัฐส่ง นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ และพรรคอนาคตใหม่ส่ง นางสาวณิชา บุญลือ ในศึกการเลือกตั้งครั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ปรากฏว่า พรรคพลังประชารัฐได้คะแนนเป็นอันดับ 1 พรรคอนาคตใหม่อันดับ 2 พรรคเพื่อไทยอันดับ 3 และพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 4 ส่วนคะแนนรวมในเขตเลือกตั้งที่ 13 ทั้งหมด พรรคพลังประชารัฐมีคะแนนมากกว่าอันดับ 2 ประมาณ 3,000 คะแนน (ค้นหาจาก <https://www.matichonweekly.com> , เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562)

ต่อมาได้มีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึงได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นเฉพาะในหน่วยเลือกตั้งที่ 32 ของเขต 13 บางกะปิ กล่าวคือ การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความไม่ชัดเจน และเกิดเหตุการณ์ “บัตรเขย่ง” คือ เนื่องจากผลนับคะแนนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จนนำไปสู่การเลือกตั้งซ่อมของหน่วยที่ 32 เขต 13 บางกะปิ ในที่สุด ทั้งนี้ไม่ใช่แค่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 ของเขต 13 บางกะปิเท่านั้น แต่มีถึง 6 หน่วยด้วยกันที่เกิดปัญหานี้ จนทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องออกมาสร้างความเข้าใจถึงเหตุที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ โดยเชื่อว่าจะไม่ทำให้ประชาชนเบื่อหน่าย แต่ก็ยอมรับว่าการเลือกตั้งที่มีมากกว่า 90,000 หน่วย ย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งเหตุที่จัดการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่รับได้ คณะกรรมการเลือกตั้งยอมรับว่าความผิดพลาดอาจเกิดกันได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไม่เพียงพอ ซึ่งหากดู ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ถือว่าการเลือกตั้งใหม่เพียงไม่กี่หน่วยนี้เป็นเรื่องปกติ สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 802 คน (ข้อมูลจาก <http://news.thaipbs.or.th> วันที่ 21 เมษายน 2562)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 โรงเรียนลำสาธิราษฎร์บำรุง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 13 ของกรุงเทพมหานคร มีบรรยากาศการเดินทางมาลงคะแนนของประชาชนในช่วงบ่ายก่อนปิดหีบลงคะแนนเวลา 17.00 น. แม้จะมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกตั้งเรื่อยๆ แต่ก็เป็นไปได้บ้างตา ทั้งนี้ยังมีประชาชนอีกพอสมควรที่เดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 เพราะเข้าใจผิดว่า หากมีสิทธิเลือกตั้งอยู่ที่เขต 13 ก็ต้องมาเลือกตั้งใหม่ที่นี่ จึงทำให้มาเสียเที่ยว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเป็นชุดใหม่ที่เข้ามาประจำการ ก็ได้ทำการชี้แจงข้อสงสัย ความเข้าใจผิดดังกล่าวกับประชาชน

น.ส.วิชชุดา เมฆานวงศ์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) เปิดเผยว่า สำหรับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 802 คน สาเหตุที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะจำนวนบัตรลงคะแนนกับจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ตรงกัน โดยครั้งที่แล้วมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิจำนวน 555 คน แต่นับบัตรลงคะแนนได้เพียง 554 คะแนน เท่านั้น และยังไม่พบปัญหาในการใช้สิทธิ มีเพียงประชาชนเดินทางมาแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ เพราะอาจจะเข้าใจผิดว่า เป็นการเลือกตั้งใหม่ของเขตเลือกตั้งที่ 13 แต่ที่จริงแล้ว เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 32 ของเขตเลือกตั้งที่ 13 เฉพาะแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เท่านั้น

เมื่อถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบ ทาง กกต. ก็ได้ทำการแจ้งการปิดหีบเลือกตั้ง แล้วเตรียมการนับคะแนน โดยมี นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วย ก่อนที่จะเริ่มนับคะแนนตอนเวลา 17.05 น. ของหน่วยเลือกตั้งที่ 32 เขตเลือกตั้งที่ 13 เฉพาะแขวงหัวหมาก จนเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 18.00 น.

ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า น.ส.ฐิติภัฏร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ได้ 96 คะแนน เท่ากับ นายพริชฐ์ วัชรสินธุ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 96 คะแนน นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย มาอันดับ 3 ได้ 57คะแนน พรรคอนาคตใหม่ ได้ 44 คะแนน พรรคพลังท้องถิ่นไทย 32 คะแนน พรรคเสรีรวมไทย 21 คะแนน เศรษฐกิจใหม่ 3 คะแนน พรรคภูมิใจไทย 2 คะแนน พรรค ประชาชาติ 2 คะแนน พรรครักพื้นป่าประเทศไทย 1 คะแนน และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คะแนน โดยมีจำนวนบัตรเสียทั้งสิ้น 9 ใบไม่ลงคะแนน 6 ใบ รวมแล้วมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 370 คน ไม่พบปัญหาบัตร เขย่งซ้ำรอยเดิม

โดยผลคะแนนของการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผ่านมา (24 มีนาคม พ.ศ. 2562) เฉพาะในหน่วยที่ 32 นี้ น.ส. ฐิติภัฏร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนไป 168 คะแนน น.ส. ณิชา บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 99 คะแนน นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 95 คะแนน และนาย พริชฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 80 คะแนน

หากเทียบผลของคะแนนการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะเห็นได้ว่าคะแนนของ น.ส. ฐิติภัฏร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนที่เปลี่ยนแปลงลดลงไปมากจากการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ผ่านมาถึงเกือบ ครึ่งหนึ่ง

นายพริชฐ์ วัชรสินธุ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 13 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ออกมาลงคะแนนให้กับตนและพรรคประชาธิปัตย์ และทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ เพราะเข้าใจว่าการเลือกตั้งใหม่นั้น บางทีภาระหน้าที่ของแต่ละคนก็สูงขึ้นในการออกมาใช้สิทธิ และสิ่งที่ชื่นใจคือประชาชนที่ออกมาใช้สิทธินั้นไม่ได้น้อยลงไปจากเดิมเท่าไรนัก ส่วนผลของการเลือกตั้งก็ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งที่แล้วมาก เพราะครั้งที่แล้วตนได้อันดับที่สี่

โดยได้คะแนนครึ่งหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐในครั้งที่ผ่านมาก แต่ครั้งนี้เราได้เท่ากับเขาแล้ว แต่เดิมคะแนนดิบของตนอยู่ที่ 80 คะแนน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 96 คะแนน แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และตนคงไปคาดเดาไม่ได้ว่าเหตุผลตรงนี้มาจากที่ใด แต่สิ่งที่ตนยืนยันไว้เสมอก็คืออุดมการณ์ของตน และพรรคประชาธิปัตย์ จะยึดหลักเสรีนิยมประชาธิปไตย ทั้งหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์จะนำทั้ง 96 คะแนนนี้ ไปใช้กำหนดทิศทางของพรรคและประเทศต่อไป แม้ผลของการเลือกตั้งนี้ จะไม่สามารถทำให้ตนเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรได้ก็ตาม

การเลือกตั้งใหม่ที่จัดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 มีการเปลี่ยนแปลงอันดับไปจากเดิมค่อนข้างมาก สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ ที่ขึ้นมาตีเสมอกับทางพรรคพลังประชารัฐที่เป็นอันดับหนึ่งได้ จากเดิมที่ประชาธิปัตย์นั้นอยู่ในอันดับที่สี่ ขณะผู้สมัครจากพรรค อื่น ๆ ที่มาร่วมสังเกตการณ์ ต่างก็ยอมรับกับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น แม้ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ จะอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ยกเขต มิใช่แค่เพียงหน่วยเดียวเท่านั้น (ข้อมูลจาก <http://www.komchadluek.net/news/politic/369382> วันที่ 21 เมษายน 2562)

การเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีปัญหาเรื่องการนับคะแนนในระดับหนึ่ง เนื่องจากอาจเป็นการเลือกตั้งที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องมีการตรวจสอบ โปร่งใส ประกอบกับปัจจุบันสื่อมวลชน และโลกโซเชียลเป็นอิสระค่อนข้างมาก มีการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ ทำให้การนำเสนอคะแนนในบางช่วงบางตอนมีความคาดเคลื่อน และเป็นสิ่งที่สังเกตได้ว่าการเลือกตั้งซ่อมมีผู้ออกมาใช้สิทธิน้อยกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงใกล้วันหยุดยาว ซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิครั้งนี้ประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ (จากครั้งแรกนับเป็น 60%ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)



## ผลสรุปภาพรวมของเขต 13 บางกะปิ

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งเขตที่พรรคพลังประชารัฐสามารถปัดป้องเอาชนะการเลือกตั้ง โดย ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ทำคะแนนไปได้ 27,489 เสียง เอาชนะทั้ง พรรษฐ์ วัชรสินธุ และตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส จากประชาธิปัตย์และเพื่อไทย สองพรรคเจ้าของพื้นที่เดิม พื้นที่เขต 13 บางกะปಿನี้ยังถือเป็นพื้นที่สำคัญ เพราะเป็นพื้นที่เดิมของคุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ จากพรรคเพื่อไทย ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่ง พรรษฐ์ วัชรสินธุ หลานอดีตหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงสนาม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองพรรค แต่ผลออกมาสร้างความฮือฮาในแวดวงการเมือง หลังจากผู้ชนะกลับมาจากพรรคพลังประชารัฐ

## บทสรุป

### ผลการเลือกตั้งครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

สรุปผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการรวมทั้งเขต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562) เรียงลำดับคะแนน ดังนี้

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ | (พลังประชารัฐ) 27,489 คะแนน |
| 2. นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส      | (เพื่อไทย) 23,912 คะแนน     |
| 3. น.ส.ณิชชา บุญลือ               | (อนาคตใหม่) 23,707 คะแนน    |
| 4. นายพรรษฐ์ วัชรสินธุ            | (ประชาธิปัตย์) 17,958 คะแนน |

ขณะที่เฉพาะการเลือกตั้งซ่อม หน่วยเลือกตั้ง 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) เรียงลำดับคะแนน ดังนี้

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ | (พลังประชารัฐ) 96 คะแนน |
| 2. นายพรรษฐ์ วัชรสินธุ            | (ประชาธิปัตย์) 96 คะแนน |
| 3. นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส      | (เพื่อไทย) 57 คะแนน     |
| 4. น.ส.ณิชชา บุญลือ               | (อนาคตใหม่) 44 คะแนน    |

### ความเป็นมาทางการเมืองไทยสู่การเลือกตั้งครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

สถานการณ์การเมืองไทยเมื่ออดีตก่อนที่นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่ง ได้เกิดความขัดแย้งกันมากมาย ไม่การแบ่งฝ่าย แบ่งข้าง แบ่งสี กันอย่างชัดเจนก่อให้เกิดการเดินขบวน การก่อวินาศกรรมเผาตึกเวิร์ดเทรด เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อคาราคาซัง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการมุ่งทำลายระบอบทักษิณในเมืองไทย และคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ จนเกิดการรัฐประหารขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาจนถึงปัจจุบัน

### รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และรูปแบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สำหรับในยุคของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการเรียกร้องให้เกิดการเลือกตั้งใหม่จากหลาย ๆ ฝ่ายที่อาจไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจในการทำรัฐประหารครั้งนี้โดยตามกติกาใหม่ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 นั้น นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนอีกต่อไปแล้ว แต่จะต้องอยู่ในรายชื่อที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง

พรรคใดได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเสนอให้เป็น นายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะเสนอได้ไม่เกิน 3 ชื่อ (มาตรา 88) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า พรรคการเมืองนั้นต้องได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ คือ 25 คน (มาตรา 159) โดย ในช่วง 5 ปีแรก การเลือกนายกรัฐมนตรีจะกระทำใน ‘ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา’ (บทเฉพาะกาล มาตรา 272) สภาที่จะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี จึงไม่ใช่แค่สภาผู้แทนราษฎร แต่วุฒิสภาจะร่วมลงมติเลือก นายกรัฐมนตรีด้วย โดยผู้ที่ได้รับการทูลเกล้าให้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องมิฉะนั้นเสี่ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา’ (มาตรา 272) ส.ส. มี 500 คน ส.ว. มี 250 คน รวมเป็น 750 คน กึ่งหนึ่งเท่ากับ 375 มากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือต้องได้ 376 เสียงขึ้นไป จึงได้มีการ กำหนดวันเลือกตั้งและ timeline การจัดการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้แบ่งเป็น 30 เขต ลดลงจากเลือกตั้งปี 2554 ที่มี 33 เขต

สำหรับกติกาใหม่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 นี้ หลาย ๆ ฝ่ายมองว่าเป็นกติกาที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อ พรรคใดพรรคหนึ่ง ทำให้พรรคการเมืองอื่นอาจไม่ได้รับความยุติธรรมจากกติกาใหม่ จึงทำให้เกิดปัญหาในการ ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางตามมา

### ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาในเรื่องผลการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่สามารถสรุปคะแนนและ ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา อาจด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้
2. การศึกษาเรื่องผลการเลือกตั้งครั้งที่ 28 เป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากมีรูปแบบการเลือกตั้งที่ แตกต่างไปจากอดีต เช่น การมีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว การมีกติกาการเลือกตั้งที่พรรคการเมืองแต่ละพรรค จะสามารถเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 3 ชื่อ เป็นต้น
3. ผลการเลือกตั้งครั้งที่ 28 ของเขตบางกะปิ อย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทาง ความคิดของประชาชน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวต่อการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก วัดได้จาก การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตบางกะปิกันอย่างล้นหลาม ดังนั้นหากมีการศึกษาในเรื่องของเจตคติ หรืออุดมคติ และความคาดหวังต่อผู้นำในอนาคต ก็อาจเป็นประโยชน์ต่อการเมืองไทยได้

### ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณ ควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้สถิติผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในเขตการเลือกตั้งอื่น ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ แตกต่างกัน

### บรรณานุกรม

กรมการปกครอง. (2532). *คู่มือศูนย์เยาวชนเทศบาลและเมืองพัทยา*. กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ์. ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง.

กวี วงศ์พัฒน์. (2542). *ภาวะผู้นำ*. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร : บีเคอินเตอร์พรีนซ์.

- ณรงค์ บุญสวยขวัญ. (2549). ขบวนการปฏิบัติการประชาสังคมกับการใช้อำนาจรัฐในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- นิรันดร์ กุลพานันท์. (2549). *นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์*. นนทบุรี : สถาบัน.
- พรชัย เทพปัญญา. (2549). *นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี*. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า
- พรศรี ใจชื่อ. (2523). *ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง FACTORS INFLUENCING THE 1979 ELECTION VOTES*. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนาสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2522). *หลักการกำหนดที่พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน*. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2527). *พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย*. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์
- พิชญ์ สมพอง. (2551). *นักการเมืองถิ่นจังหวัดยโสธร*. นนทบุรี : สถาบัน.
- วินัยวรรณ วรรณวิทยา. (2525). *ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในสภาพแรงงานประเภท กิจกรรมผลิตสิ่งทอ สิ่งถัก เครื่องแต่งกาย หนังสั้ว และผลิตภัณฑ์หนังสั้ว ในเขตกรุงเทพมหานคร*. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สมยศ ศุกเลิศ. (2556). *การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
- สิทธิโชค วรรณสันติกุล. (2546). *จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์*. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- วิทย์ รุ่งวิสัย. (2526). *ปัญหาสังคม*. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- <http://news.ch3thailand.com> , ค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
- <https://workpointnews.com> , ค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
- <https://workpointnews.com/2019/05/01/angkapi-bkk/> ค้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562